
จี้สกอ.ชัดเจนเดินต่อครูคืนถิ่นหรือไม่
นำเสนอเมื่อ : 18 ธ.ค. 2561

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว จี้ สกอ.ประกาศให้ชัดจะต่อโครงการครูคืนถิ่นปี62 หรือไม่
เพราะมหา'ลัย เริ่มรับนิสิตนักศึกษากันแล้ว

วันนี้ (17 ธ.ค.) รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว) อดีตประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า
ขณะนี้การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ประจำปีการศึกษา 2562
อยู่ระหว่างการรับสมัครในรอบที่ 1 ดูจากแฟ้มสะสมงาน หรือพอร์ตฟอลิโอแล้ว
แต่โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือครูคืนถิ่น ก็ยังไม่มีความชัดเจนเลยว่าจะให้ดำเนินการต่อไปหรือไม่
เนื่องจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติให้ดำเนินการเฉพาะระยะที่ 1 ปี 2559-2561
ดังนั้นมหาวิทยาลัยใหญ่ๆซึ่งจะมีนิสิตนักศึกษาเข้ามาเรียนอยู่ก็จะไม่รอโครงการนี้แล้ว อย่างมศว
ก็ไม่มีแผนการรับนิสิตในโครงการดังกล่าว เพราะทุกอย่างไม่ชัดเจนและเป็นโครงการว่างเปล่า

“หลักการของโครงการครูคืนถิ่น เพื่อดึงดูดคนดี คนเก่งเข้ามาศึกษาในวิชาชีพครู
และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูในภูมิลำเนาของตนเอง
ทำให้นิสิตนักศึกษาหลายคนอยากจะเข้าโครงการนี้ แต่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
ก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้ ทำให้หลายสถาบันถอดใจ
แต่เชื่อว่ามหาวิทยาลัยเล็กๆที่อาจจะไม่ค่อยมีนิสิตนักศึกษาเข้ามาเรียนก็ยังรอความชัดเจนว่าสกอ.จะเดินหน้าต่อหรื
อไม่ เพราะถ้าเดินต่อเชื่อว่าจะได้เด็กเข้ามาเรียน เพราะเด็กได้ทุนเรียนและยังมีงานทำด้วย ดังนั้น
สกอ.ควรที่จะต้องออกมาประกาศให้ชัดเจนว่าจะทำโครงการนี้ต่อไปหรือไม่ ไม่ใช่เงียบไปเฉย ๆ
ถ้ามีมหาวิทยาลัยบางแห่งก็อาจจะไปรับเด็กในช่วงทีแคสรอบ 5 รับตรงอิสระก็ได้ “ รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ กล่าว

 ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 

https://www.dailynews.co.th/education/683019
https://www.dailynews.co.th/education/683019

